

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /SNN-TTN  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  
xã Tam Đa, huyện Sơn Dương.

Tuyên Quang, ngày tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Tam Đa, huyện Sơn Dương.

Thực hiện văn bản số 678/UBND-THVX ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý kiến của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm thực hiện dự án nước sạch phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã đã được khảo sát.

Sau khi xem xét, kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:

Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tam Đa đề nghị về việc sớm thực hiện dự án nước sạch phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã đã được khảo sát là hoàn toàn chính đáng.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến trả lời cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương tại Văn bản số 2149/SNN-TL ngày 07/10/2016, số 1601/SNN-TTN ngày 23/10/2020 (có các văn bản kèm theo). Hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngõi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4989/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2022, trong đó giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để đầu tư xây dựng công trình từ năm 2022 đến năm 2025 với nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 140ha đất canh tác (120ha lúa + 20ha màu); tạo nguồn, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 52.000 người tại 09 xã (cấp trả nguồn cho xã Đông Lợi và tạo nguồn cấp nước cho 08 xã: Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc, Chi Thiết, Văn Phú, Vân Sơn, Trường Sinh) với tổng mức đầu tư là 250.000,0 triệu đồng. Trong đó, giai đoạn đầu của dự án có đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước thô về bể chứa được xây dựng tại khu vực trung tâm của 04 xã Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc, huyện Sơn Dương (chưa có hệ thống xử lý nước, hệ thống đường ống dịch vụ và công trình phụ trợ để cấp nước sinh hoạt đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình). Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến thời điểm hiện tại đơn vị khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC đang tổ chức khảo sát, dự

kiến hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật (thiết kế bước 2) trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trong tháng 5/2023; phê duyệt thiết kế BVTC (thiết kế bước 3) trong tháng 6/2023 và tổ chức khởi công trong tháng 8/2023.

Việc đầu tư hệ thống xử lý nước, tuyến ống truyền tải, phân phối, dịch vụ và công trình phụ trợ để phục vụ cấp nước cho nhân dân phải sử dụng nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện hạng mục này. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đang lập báo cáo đề xuất xin bổ sung danh mục dự án xây dựng các hạng mục nêu trên để cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân và các cơ quan, trường học vùng dự án Hồ Cao Ngõi, trong đó có xã Tam Đa, huyện Sơn Dương vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ưu tiên triển khai dự án. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng, đề nghị UBND xã Tam Đa trước mắt tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tìm kiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày (Nước khe, lu chứa, bể chứa nước mưa...), đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, có ý thức chia sẻ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và UBND xã Tam Đa triển khai thực hiện và thông báo để cử tri được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (B/c)
- UBND tỉnh;
- UBND huyện Sơn Dương;
- Phòng KH-TC Sở (T/h);
- Trung tâm NS&VSMTNT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Hàm**